

## CHỦ ĐỀ: THỂ GIỚI ĐỘNG VẬT

*Chủ đề nhánh: Động vật nuôi trong gia đình*

*Tuần 1: Từ 10/02 đến ngày 14/02/2025*

<b>Thứ H động</b>	<b>T. gian</b>	<b>Thứ 2</b>	<b>Thứ 3</b>
Đón trẻ		Cô đón trẻ ở công trường, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, hướng dẫn Các con hãy kể những con vật nuôi mà con biết? DTV: Con con bò, con	
Thể dục sáng	80 - 90 phút	Nội dung	* Mục đích yêu cầu
		Hô hấp: Thổi bóng	Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ
		Tay: Tay đưa lên cao, 2 tay giang	chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp
		Ngang	bài hát gà trống mèo con và cún con
		Bụng: Nghiêng người sang 2 bên	* Chuẩn bị:
		Chân: Từng chân đưa lên trước, ra Sau sang ngang	Vòng TD, trang phục gọn gàng
Hoạt động học	20 - 30 phút	<b>THỂ DỤC</b>	<b>KPKH</b>
		<i>Bật xa 20- 25 cm</i>	Trò chuyện về một số con vật nuôi
		TC: chuyên bóng qua đầu	Trong gia đình
Chơi ngoài trời	30 - 40 phút	QSCMĐ: QS cây hành, QS cây rau cải	
		TCVD: Ném bóng vào rổ, chạy tiếp sức, Mèo và chim sẻ ,Chuyên bóng,	
		CTYT: Xâu hoa, phấn , vòng, hạt hạt, lá cây, đồ chơi ngoài trời...	
Chơi hoạt động ở các góc	40 – 50 phút	* Nội dung	* Mục tiêu
		Góc PV: Bán hàng, nấu ăn	Trẻ biết bắt chước công việc nấu Ăn và làm quen với số thao tác....
		Góc XD: Xây trang trại gia cầm	Trẻ biết dùng các khối gỗ, gạch,
		Gia xúc	Nút ghép để xây trang trại
		Góc NT: Vẽ và tô màu các con vật đơn giản	Trẻ biết cầm bút tô màu một số con vật trong gia đình.
		Góc HT: Tô màu và nhận dạng Chữ cái l,n,m	Trẻ biết cầm bút tô màu các chữ cái L,n,m
		Góc thư viện: xem sách lô tô các Vật	Trẻ biết cách giở sách, xem hình ảnh Các con vật và nơi sống các con vật
		Ăn trưa	60 - 70 phút
Ngủ trưa	140 - 150 phút	Cho trẻ chuẩn bị chỗ ngủ kê xốp, lấy gối, đi vệ sinh, cho trẻ vào ngủ, cô	
Ăn phụ	20 - 30 phút	Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, cho trẻ ăn phụ, giới thiệu cho trẻ biết trẻ	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80 phút	TCTV:TM: Con chó, con mèo	LQKTM: Thơ : Đàn gà con
		Câu: Con chó có 4 chân là con vật	Chơi theo ý thích
		Nuôi trong gia đình, con mèo có	Nêu gương bình cờ
		Lông màu vàng thuộc nhóm gia...	
		Chơi theo ý thích	
Trả trẻ	60 - 70 phút	Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, xem tranh ảnh về một số con vật nuôi	

**Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần, từ ngày 10/02 đến ngày 07 tháng 03 năm 2025**

**\* Giáo viên dạy: Phạm Thị Thu Hiền**

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
<p>trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. <i>trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình</i>  <i>dê... Cô cho trẻ về nhóm chơi mà trẻ thích. Điềm danh</i></p>		
<p><b>* Khởi động:</b>            Cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh trống sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc - ngang giãn đều</p> <p><b>* Trọng động:</b>            Tập các động tác theo nhịp hô</p> <p><b>* Hồi tĩnh:</b> Cho trẻ chơi chim bay, cò bay và nhẹ nhàng đi vào lớp</p>		
VĂN HỌC	TOÁN	TẠO HÌNH
Thơ: Đàn gà con	<i>So sánh kích thước to nhỏ</i>	Vẽ đàn gà con (m)
<p>bịt mắt bắt dê, ai nhanh nhất</p>		
<b>* Chuẩn bị</b>	<b>* Tổ chức hoạt động</b>	
Bộ đồ nấu ăn, bán hàng.	Trẻ tự thảo luận với trẻ về các góc chơi, cho trẻ cài thẻ vào góc chơi trẻ thích và về nhóm lấy đồ chơi ra chơi, cô đến từng	
Khối gỗ, nút nhựa, gạch, con Ong, bộ xếp nút, cây.	nhóm gợi ý cho trẻ nhận vai chơi và thể hiện hành động chơi Cô gợi ý các góc chơi, cô chơi cùng trẻ, quan sát trẻ, động	
Giấy a4, bút màu, tranh	Viên trẻ thể hiện vai chơi.	
Cho trẻ tô màu.	Cô đến từng nhóm nhận xét cách thể hiện vai chơi nào đã đạt	
Tranh ảnh con vật nuôi trong	Yêu cầu, sự liên kết giữa các nhóm chơi,	
Gia đình; lô tô con vật	Trẻ biết đỡ sách theo đúng chiều, nhận biết được đặc điểm các	
Sách, tranh ảnh và các con vật	Con vật nuôi	
Nuôi trong gia đình	Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng để đúng nơi qui định	
<i>Tên các món ăn hàng ngày như trứng rán, cá kho, canh rau phù hợp với bối cảnh địa phương</i>		
<i>cô, mời bạn, không kén chọn thức ăn</i>		
<i>mở đĩa hát ru, đọc thơ, kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ....</i>		
Hôm nay trẻ ăn gì? động viên trẻ ăn		
TCM: Mèo đuổi chuột	ÔKTC: Toán: so sánh kích	Dạy đồng dao: <i>Con mèo mà</i>
Chơi theo ý thích	Thước to nhỏ	<i>Trèo cây cau</i>
Nêu gương bình cờ	Chơi theo ý thích	Chơi theo ý thích
	Nêu gương bình cờ	Bình cờ phát thiếu bé ngoan
trong gia đình. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, Vệ sinh cá nhân. Trả trẻ		